
Hrepphólar 29.11.19 
 
Sveitastjóri / sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 

Við stjórn Smára óskum eftir að endurnýja reiðvegasamning við sveitarfélagið Skeiða- og 

Gnúpverjahreppur. Leggjum við til að árleg greiðsla verði 1.000.000 . Fer þessi peningur eingöngu í 

reiðvegi hjá hreppnum. Hrunamannahreppur leggur 950.000 kr í reiðvegi í sínum hreppi. Einnig 

kemur peningur frá Landsambandi Hestamanna annað hvert ár.  Reiðvegaframkvæmdir eru dýrar og 

svæðið stórt hjá félaginu, því er það mikil hjálp að hrepparnir leggi fram þessa peningaaðstoð. 

Með bestu kveðju  

Fyrir hönd hestamannafélagsins Smára  

Hulda Hrönn Stefánsdóttir formaður Smára  

  

 


